



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 หน้า 12,20 มูลค่าข่าว 412,688.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สดเยาวชน...

20

ศิลปะเชื่อมวัฒนธรรม
สองแผ่นดิน 'ไทย-จีน'

ศิลปะเชื่อมวัฒนธรรม สองแผ่นดิน 'ไทย-จีน'

สด จาก เยาวชน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม สายสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 6 มุ่งประสานความร่วมมือทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อศึกษาผลการเรียนการสอน ด้านศิลปะการแสดงของทั้งสองประเทศ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร





รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒน์

กุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวในพิธีเปิดว่าโครงการที่จัดขึ้นเพื่อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดง ดนตรี แก่

เยาวชนและประชาชน รวมไปถึงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะทุกแขนงของคณาจารย์ นิสิต และศิลปิน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ด้วยการบูรณาการมรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างเข้มแข็ง จะเห็นได้ว่าทั้งสององค์กรต่างมีบทบาทสำคัญต่อการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนและไทยให้แน่นแฟ้นด้วยสื่อ

การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดังที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนผู้เข้าชมตลอดความร่วมมือใน 6 ปีที่ผ่านมา

โครงการมรดกศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์

ไทย-จีน ครั้งนี้ยังกนำเสนอศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และคีตศิลป์ ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงของศิลปินทั้งสองชนชาติ โดยจัดชุดการแสดงสลับสับเปลี่ยนกันระหว่างนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว คณะการแสดงศิลปะพื้นบ้านมอญโกเลียในสาธารณรัฐประชาชนจีน และการแสดงเชิดหุ่นกระบอกจีนโดยการสนับสนุนความร่วมมือจากศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมการเชิดหุ่นกระบอกและการเชิดหุ่นเงาแห่งเมืองเซี่ยเหมิน คณะหุ่นกระบอกจีน เซี่ยเหมิน หงเยี่ยนจวง นำทีมโดย อาจารย์จวงผู้เชี่ยวชาญและศิลปินเชิดหุ่นระดับชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ยังเล็งเห็น

ความสำคัญของการส่งเสริมค่านิยมทางศิลปะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยนำศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกของ คณะเซี่ยเหมิน หงเยี่ยนจวง จัดแสดงให้เยาวชนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนในจังหวัดนครนายกเข้าชมและเรียนรู้



ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ผ่านการแสดงเชิดหุ่นกระบอกที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ แต่ละชุดการแสดงล้วนเป็นศิลปะการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและสายสดงงดงามจากทั้งไทยและจีน และสามารถสร้างความบันเทิงแก่ผู้ชมภายในงาน ได้อย่างชื่นมื่น

นอกจากนี้ยังจัดนิทรรศการบริเวณโถงชั้น 1 ของศูนย์ จัดแสดงภาพวิถีชีวิตของชาวมอญโกเลียชนชาติปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน การจัดแสดงเครื่องแต่งกายไทย-จีน ที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการออกแบบและการใช้วัสดุลิบคัลเซียบซึ่งใกล้เคียงกันมาก



นายกู้ หง ชิน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงทพมหานคร กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงทพมหานคร ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สืบทอดกันมาช้านาน ภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงทัศนียภาพทางธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี พัฒนาการด้านวิถีชีวิตของชาวมองโกเลียเท่านั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังนำตัวอย่างเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับมาร่วมกันจัดแสดง สะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อค้าขายและความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย-จีน ทั้งยังเป็นประจักษ์พยานต่อคำกล่าวที่ว่า ไทย-จีน ใช้อื่นไกลพี่น้องกัน”